



ที่ มท 0809.2/ว 131

สำนักงาน ก.จ.

ถนนราชสิมา กทม. 10300

๒๐ มิถุนายน 2552

เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.จ.ด้านโครงสร้างฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552  
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
เรียน ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏว่า ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

สำนักงาน ก.จ.ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.ก.จ.ด้านโครงสร้างฯ) ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 พิจารณาแล้วเห็นว่า  
เพื่อให้มีการปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นทิศทางเดียวกัน จึงมีมติให้แจ้งชักซ้อม  
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี กรณีที่เป็นตำแหน่งว่าง ดังนี้

#### 1. ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

- 1.1 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 1-3/4
- 1.2 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 2-4/5
- 1.3 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 3-5/6

ทั้งนี้ ตำแหน่งนอกระดับควบชั้นสูง คือตำแหน่งระดับ 5 ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1  
ตำแหน่งระดับ 6 ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งระดับ 7 ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ดำเนินการ  
ปรับปรุงระดับตำแหน่งสูงขึ้นได้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และต้องมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพงาน เปลี่ยนไปจากเดิม  
ในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด ดังนั้น  
ตำแหน่งนอกระดับควบชั้นสูงดังกล่าว จึงไม่สามารถกำหนดตำแหน่งไว้เป็นการล่วงหน้าไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้

#### 2. ตำแหน่งสายงานบริหาร

ให้กำหนดระดับตำแหน่งสายงานบริหารเป็นระดับใด ระดับหนึ่ง เพียงระดับเดียว เท่านั้น  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายนิกร สุขไล)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.จ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร 0-2241-9000 ต่อ 3232